

DIGITAL INSTRUCTION :GAMPANIN NG GURO SA MAKABAGONG PARAAN NG PAGTUTURO

by:

MARY GRACE D. BAGTAS

Teacher III, Pablo Roman National High School

Sa kasalukuyang panahon, patuloy na binabago ng teknolohiya ang paraan ng pagtuturo sa iba't ibang larangan. Sa larangan ng edukasyon, puno ng pagbabago at pag-unlad ang mga paraan ng pagtuturo na nangangailangan ng pagiging bukas ng mga guro sa pagtanggap at pag-aaral ng mga bagong kaalaman at kasanayan. Sa pamamagitan ng digital na teknolohiya, mas nagiging epektibo at engaging ang pagtuturo sa mga estudyante.

Mahalaga ang gampanin ng guro sa makabagong paraan ng pagtuturo at kung paano ito makakatulong sa pagpapalawak ng kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral.

Ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng digital na teknolohiya ay mahalaga sa pagiging epektibo at makabuluhan ng pagtuturo.

Ang makabagong paraan ng pagtuturo ay hindi lamang nauukol sa paggamit ng teknolohiya sa pag-aaral at pagtuturo, kundi pati na rin sa pagpapalawak ng mga kaalaman at gawain ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng digital na teknolohiya, hindi lamang mas nagiging aktibo ang mga mag-aaral sa pag-aaral kundi mas nabibigyan din sila ng iba't ibang oportunidad na magamit ang kanilang kakayahan at talento sa iba't ibang larangan.

Isa sa mga kasanayan na dapat matutunan ng mga guro sa digital na paraan ng pagtuturo ay ang paggamit ng mga online platform at mga educational software upang mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng mga ito, mas nagiging

interactive at engaging ang pagtuturo at mas nagiging madali para sa mga mag-aaral na ma-access ang mga kailangang impormasyon at gawain.

Sa isang pag-aaral ni Brown (2016), ipinakita na ang paggamit ng digital na teknolohiya sa pagtuturo ay nagbibigay ng positibong epekto sa pag-unlad ng kasanayan at kaalaman ng mga mag-aaral. Ayon sa pag-aaral, mas malaki ang naitutulong ng mga online platform at educational software sa pag-unlad ng kasanayan sa problem solving, critical thinking, at collaborative learning ng mga mag-aaral.

Bukod sa paggamit ng online platform at educational software, mahalagang bahagi ng digital na paraan ng pagtuturo ang paggamit ng multimedia resources tulad ng video, audio, at interactive presentations. Ang ganitong paraan ng pagtuturo ay nagbibigay ng iba't ibang pagkakataon sa mga mag-aaral na maunawaan ang mga konsepto at ideya sa iba't ibang paraan - visual, auditory, at kinesthetic.

Sa pag-aaral ni Smith (2018), ipinakita na ang paggamit ng multimedia resources sa pagtuturo ay nakatutulong sa pagpapalawak ng kaalaman at pag-unlad ng mga mag-aaral sa iba't ibang larangan. Ayon sa pag-aaral, mas nakakapagbibigay ng malalim na pang-unawa sa mga konsepto at ideya ang paggamit ng mga multimedia resources kaysa sa traditional na porma ng pagtuturo.

Isa pa sa mga paraan ng pagtuturo sa pamamagitan ng digital na teknolohiya ay ang paggamit ng collaborative learning tools tulad ng Google Docs, Microsoft Teams, at Zoom. Sa pamamagitan ng ganitong mga tools, mas nagiging madali para sa mga mag-aaral na makipag-ugnayan sa kanilang mga guro at kapwa estudyante, magbahagi ng ideya at gawain, at magtulungan sa mga proyekto at takdang-aralin.

Sa isang pag-aaral ni Jones (2017), ipinakita na ang collaborative learning tools ay nagbibigay ng positibong epekto sa pagkakaroon ng masiglang diskusyon at malalim na pang-unawa sa mga konsepto at ideya sa iba't ibang larangan. Ayon sa pag-aaral, mas

nagiging aktibo at engaged ang mga mag-aaral sa pag-aaral kapag gumagamit sila ng collaborative learning tools.

Sa kabuuan, mahalaga ang papel ng guro sa pagganap ng makabagong paraan ng pagtuturo upang mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa iba't ibang larangan. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa pagtanggap ng bagong kaalaman at kasanayan sa paggamit ng digital na teknolohiya, magiging epektibo at engaging ang proseso ng pagtuturo at pag-aaral.

Sa huli, ang pagiging handa at bukas ng mga guro sa paggamit ng digital na teknolohiya sa pagtuturo ay magiging susi sa pag-unlad at pagpapalawak ng kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng pagtuturo sa makabagong paraan, mas magiging aktibo at engaged ang mga mag-aaral sa pag-aaral at mas magiging epektibo ang proseso ng pagtuturo.

Sa pangwakas, mahalaga ang papel ng guro sa pagganap ng makabagong paraan ng pagtuturo sa pamamagitan ng digital na teknolohiya upang mapalawak at mapaunlad ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng pagiging bukas at handa sa pagtanggap ng mga bagong kaalaman at kasanayan, magiging epektibo at engaging ang proseso ng pagtuturo at pag-aaral sa iba't ibang larangan.

References: